

Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI



LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỶ QUỐC

P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA
Website: www.lldtentq.org – E-mail: vpll.lcq@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 4 tháng 5 năm 2011

Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

Để đẩy mạnh công cuộc chuyển hóa chính trị tại quê nhà, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỶ QUỐC quyết định gia tăng hoạt động của Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI, từ định kỳ mỗi tuần một lần trên Internet, thành phát thanh hàng ngày trên làn sóng điện tại Việt Nam. Bắt đầu từ Chủ Nhật, 15 tháng 5 năm 2011, *Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI sẽ phát từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam, mỗi đêm, trên tần số trung bình (AM) 1503 ký lô chu kỳ (kHz)*. Đây là tần số trước đây Đài BBC thuê để phát thanh từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 tối. Chương trình này đã ngưng hoạt động từ tháng 3 năm 2011.

Thính giả năm châu có thể theo dõi các buổi phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI tại trang nhà của LỰC LƯỢNG, địa chỉ: www.lldtentq.org. Với chủ trương luôn đề cao "Sự Thật", Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI mong mọi là tiếng nói của những Việt còn tha thiết đến tiền đồ của đất nước và hạnh phúc của toàn dân. Đài mở rộng đón nhận sự cộng tác, yểm trợ của đồng bào khắp nơi để góp phần mau chóng đẩy mạnh công cuộc dân chủ hóa đất nước. Trong thời gian tới, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỶ QUỐC sẽ thông báo thêm các chi tiết về hoạt động của Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Ông Ngô Quốc Sĩ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Phát Ngôn Nhân, Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, điện thoại (408)889-3824.

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tỷ Quốc.

PHẦN PHỤ LỤC
PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG CỦA KHÁN THÍNH GIẢ
ĐÀI PHÁT THANH ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

LỜI CHÀO MỪNG
CỦA ÔNG NGÔ QUỐC SĨ
GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

*Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần và đại diện các tôn giáo,
Kính thưa quý vị đại diện các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, và đặc biệt là các chiến sĩ dân chủ trong nước,
Kính thưa các cơ quan truyền thông,
Kính thưa toàn thể đồng bào tại hải ngoại và tại nội địa Việt Nam,*

Hôm nay, nhân ngày phát thanh đầu tiên của Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI, tiếng nói đấu tranh hướng về quốc nội, do LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỒ QUỐC thực hiện, chúng tôi xin thay mặt toàn thể đoàn viên Lực Lượng khắp 5 châu, kính gửi đến toàn thể quý vị lời chào thân thương nhất, quyết tâm nhất, và hy vọng nhất vào sự thành công của công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam.

Kính thưa quý vị,

Nói đến đấu tranh cách mạng, người ta thường nói tới sức mạnh võ trang. Hẳn nhiên, không thể loại bỏ sức mạnh của súng đạn ra khỏi tiến trình cách mạng. Nhưng trong bối cảnh thế giới văn minh tiến bộ hôm nay, công cuộc đấu tranh cách mạng đang thiên về chính trị hơn là quân sự. Thật vậy, một quốc gia hùng mạnh hôm nay, thiết yếu phải có một nền chính trị ổn định, một nền kinh tế phát triển, và một đời sống xã hội an lạc. Nhưng nói tới tranh đấu chính trị, nói tới cách mạng xã hội, và văn hóa, là phải nói tới sức mạnh của truyền thông, của tin học, của điện toán, tiêu biểu như cuộc cách mạng Hoa Lài tại Bắc Phi và Trung Đông hôm nay.

Đặc biệt, đối với công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam, sức mạnh truyền thông lại càng quan trọng hơn trong sứ mệnh chọc thủng bức tường bưng bít và che đậy sự thật của cộng sản Việt Nam, vốn mang bản chất bạo lực và dối trá. Cộng sản thành hình và còn tồn tại được một thời gian khá dài, và hiện nay, cũng còn tiếp tục hiện diện ở một số nước như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, và Việt Nam, chính là nhờ bàn tay sắt được bọc nhung với những mỹ từ phỉnh gạt như Bình Đẳng, Đại Đồng, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, hay những huyền thoại và chiêu bài giả trá như Giải Phóng, Độc Lập, và Thống Nhất....

Trong ý hướng phơi bày bộ mặt thật của Đảng cộng sản Việt Nam, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC đã dồn nghị lực, khả năng, và tâm huyết để thực hiện ĐÀI PHÁT THANH ĐÁP LỜI SÔNG NÚI, tiếng nói đấu tranh hướng về Việt Nam, được thực hiện bởi những con dân đất Việt yêu chuộng sự thật, và còn tha thiết với Tổ Quốc và Dân Tộc.

Kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, đồng bào trong nước sẽ được nghe tiếng nói ĐÁP LỜI SÔNG NÚI mỗi tối nửa giờ, từ 9:30 đến 10:00 giờ Việt Nam, trên tần số 1503 Kilô chu kỳ, nghĩa là cùng tần số, cùng giờ với đài BBC trước đây.

Xin thưa với quý vị rằng, đây quả là một nỗ lực đầy ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng là một thách đố lớn đối với Ban Điều Hợp đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI nói riêng và LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC nói chung. Thật vậy, các chương trình Việt Ngữ phát thanh về Việt Nam như đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), đài Á Châu Tự Do (RFA), đài Pháp Quốc (RFI), và đài BBC đều do chính quyền sở tại tài trợ. Trong khi đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI hoàn toàn do tự lực cánh sinh, do sự đóng góp nhân vật lực của các đoàn viên Lực Lượng, với sự yểm trợ của một số mạnh thường quân, của các thân hữu, và đặc biệt là của cộng đồng. Thế nên có thể khẳng định rằng, đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI là đài của chúng ta, là đài của dân tộc Việt. Lực Lượng chỉ đứng ra quy tụ tim óc và phối hợp mà thôi!

Trong tinh thần cởi mở và phối hợp đó, chúng tôi hoan hỉ đón nhận sự tham gia và yểm trợ của toàn thể quý vị, về tinh thần cũng như vật chất, nhất là góp ý cải tiến xây dựng để tiếng nói đấu tranh này mỗi ngày một hữu hiệu hơn, phong phú hơn, và đa dạng hơn, chứng tỏ khả năng ĐÁP LỜI SÔNG NÚI, đẩy mạnh công cuộc cứu nguy Tổ Quốc, đáp ứng niềm mong đợi của toàn dân Việt hôm nay.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.

Ngô Quốc Sĩ

Lời phát biểu của Ông Trần Quốc Bảo Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương - LLCQ

Kính thưa quý thính giả trong và ngoài nước,

Nhân buổi phát thanh đầu tiên của đài phát thanh ĐLSN, với tư cách Chủ Tịch HĐĐHTƯ của LLĐTCNTQ, tôi thay mặt toàn thể đoàn viên của LL trân trọng kính chào thân ái và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay.

Như ông Ngô Quốc Sĩ, giám đốc Đài vừa trình bày, đài phát thanh ĐLSN là cơ quan ngôn luận của LLĐTCNTQ, gọi tắt là LLCQ. Đây là một tổ chức chính trị thành lập

ngày 28 tháng 2 năm 2010 tại Sydney, Úc Châu, và chính thức ra mắt đồng bào vào tháng 11 vừa qua. LL quy tụ một số đoàn thể chính trị và cá nhân có quá trình tranh đấu lâu dài, cùng theo đuổi mục đích tối hậu là vận dụng sức mạnh của đại khối dân tộc để phá vỡ những chướng ngại đang cản đà tiến của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, hiến định, pháp trị, và đa nguyên, và ngăn chặn hiểm họa Bắc thuộc đang đe dọa Dân tộc.

Để có thể đạt tới mục tiêu đó, LL coi việc phục hồi niềm tin trong lòng dân tộc là kim chỉ nam của mọi hoạt động. Phải nói thẳng rằng niềm tin là yếu tố vô cùng cần thiết để khơi dậy được sức mạnh vô song của dân tộc. Niềm tin này đã bị hao mòn, suy xuyến vì các thế lực bất chính tuyên truyền lừa đảo làm cho lòng dân tan tác. Đồng thời, chế độ chính trị độc đảng, độc tài đã kiềm hãm và phá hủy niềm tự hào của dân tộc, biến một dân tộc có truyền thống anh hùng chống ngoại xâm trở thành một dân tộc đang bị thành phần cai trị trói tay trước hiểm họa mất nước đang cận kề, do một kẻ thù truyền kiếp nằm sát ngay địa đầu giới tuyến nước ta. Đó là chưa kể đến hiểm họa mất văn hóa vì một chủ thuyết ngoại lai áp đặt lên đất nước mấy chục năm qua, đã làm hủy hoại bao truyền thống tốt đẹp của dân tộc!

Kính thưa quý thính giả,

Muốn phục hồi được niềm tin trong lòng dân tộc, LLCQ đặt yếu tố lương thiện của các đoàn viên lên hàng đầu. Bên cạnh những đoàn viên tích cực dấn thân, LL còn có những thân hữu, những người có lòng hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động của LL. Trong phần tiếp theo, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, chủ tịch HĐCV&YT, là cơ cấu bao gồm những thành phần yểm trợ này, sẽ trình bày cùng quý thính giả đôi nét về vai trò của Hội Đồng này.

Thưa quý thính giả, nỗ lực đấu tranh chính yếu của LL trong giai đoạn hiện tại là đẩy mạnh chiến dịch SỰ THẬT, nhằm trình bày cho nhân dân Việt Nam biết rõ được thực trạng của đất nước, ý thức rõ những hiểm họa mà dân tộc Việt đang phải đối đầu. Bên cạnh đó, chiến dịch Sự Thật cũng để giải thích rõ các quyền căn bản mà một cá nhân bắt buộc phải có để sống xứng đáng với nhân phẩm, và trình bày tường tận trách nhiệm mà con dân của một quốc gia phải hành xử để bảo vệ giang sơn mà tổ tiên đã gây dựng và truyền thụ lại. Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÓNG NÚI chính là phương tiện quan trọng và chính yếu để tiến hành chiến dịch Sự Thật nêu trên.

Kính thưa quý thính giả,

Trong thời đại thông tin điện tử và toàn cầu hóa ngày nay, thế giới đã thu hẹp, các dân tộc năm châu bốn bể xích lại gần nhau, nhìn rõ nhau, thông tin lưu chuyển tự do như không khí! Nhưng tiếc thay, hiện tại vẫn còn sót một số nước đang sống dưới chế độ độc tài, trong đó người dân chỉ được nghe những gì kẻ cầm quyền muốn cho nghe, chỉ được thấy những gì kẻ cầm quyền muốn cho thấy, chỉ được nói những gì kẻ cầm quyền cho

phép nói. Thật là đáng thương cho các dân tộc bất hạnh này, trong đó có chính dân tộc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Kính thưa đồng bào, trong hoàn cảnh đó, một đài phát thanh không do bộ máy tuyên truyền của chính phủ kiểm soát như đài phát thanh ĐLSN là một cố gắng lớn lao và rất cần thiết mà LLĐTCNTQ cố gắng thực hiện để chuyển tải, chia sẻ những sự thật cho mọi người cùng am tường. Để được vậy, LL mong mỗi quý thính giả, đồng bào khắp nơi hãy xem Đài ĐLSN là tiếng nói của chính mình, phát xuất từ chính lương tâm của mình, để cùng góp sức duy trì Đài, phát triển Đài, hầu góp phần mau chóng đem lại tự do, dân chủ, và hạnh phúc đích thực cho dân tộc VN.

Trân trọng kính chào quý thính giả và đồng bào khắp nơi.

Trần Quốc Bảo

Lời phát biểu của LM Nguyễn Hữu Lễ

Kính thưa quý thính giả,

Tôi rất hân hạnh được hầu chuyện với đồng bào trong nước ngay trong buổi phát thanh đầu tiên trên làn sóng điện của ĐPTĐLSN [Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi]. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả đang ngồi trước radio trong lúc này.

Lúc này Ô. Trần Quốc Bảo, chủ tịch HĐĐHTU của LLĐTCNTQ, trong phần giới thiệu về LL có đề cập tới HĐCV&YT [Hội Đồng Cố Vấn và Yểm Trợ] với chức năng đóng góp ý kiến và hỗ trợ cho LLĐTCNTQ về nhiều phương diện. Với tư cách chủ tịch HĐCV&YT tôi xin chia sẻ vài lời với quý thính giả nói riêng và với toàn thể đồng bào VN trong và ngoài nước nói chung về vai trò của hội đồng này.

Kính thưa quý thính giả và đồng bào trong và ngoài nước, LLĐTCNTQ là một tổ chức chính trị sinh sau đẻ muộn, đến nay mới vừa tròn 15 tháng tuổi. Vì mới ra đời nên LL đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, như câu người ta thường nói: “trâu chậm uống nước đục!” Chính vì đang trong tình trạng trâu chậm uống nước đục đó mà LLĐTCNTQ, ngoài các thành viên chính thức của buổi ban đầu đang hoạt động một cách hăng say trong mọi lãnh vực, LL cũng cần phải có sự hỗ trợ của những người thành tâm thiện chí và có uy tín, mặc dù không phải là thành viên của LL, nhưng sẽ đóng góp, hỗ trợ mặt này mặt khác cho LL, đó chính là vị trí và chức năng của của HĐCV&YT bên cạnh HĐĐHTU của LLĐTCNTQ.

Chúng ta có thể so sánh HĐCV&YT là những người làm công việc đắp đường cho chiếc xe chạy, làm công việc khai kinh cho dòng nước chảy, tìm phương tiện hỗ trợ cho các công tác của LL được tồn tại và đạt được hiệu quả. Cụ thể như công tác thiết lập và điều

hành đài phát thanh ĐLSN, mà hôm nay là buổi phát thanh đầu tiên nghe được tại quê nhà. Đối với một tổ chức non trẻ như LLDTCNTQ thì việc điều hành và nuôi dưỡng đài phát thanh ĐLSN quả là một thử thách lớn lao, như lời Ô. Ngô Quốc Sĩ, Giám đốc ĐPTĐLSN đã trình bày trong phần mở đầu của chương trình hôm nay. Dù vậy phải nói ĐPTĐLSN là một nhu cầu khẩn thiết để theo đuổi và quảng bá chiến dịch Sự Thật, mà Ô. Trần Quốc Bảo lúc này đã nói chiến dịch Sự Thật là một đại công tác của LLDTCNTQ hiện nay. Một lý do rất dễ hiểu là người Việt Nam chúng ta đã bị các thế lực độc tài và bất chính tuyên truyền dối gạt, lừa đảo quá nhiều.

Kính thưa quý thính giả,

Nói như vậy không có nghĩa là LLDTCNTQ không có lợi thế của một tổ chức sinh sau đẻ muộn. Vì sinh sau đẻ muộn nên LLDTCNTQ học những bài học quý giá từ những tổ chức đi trước, để trang bị cho mình một hành trang căn bản trong việc tạo dựng niềm tin và vận dụng được sức mạnh của dân tộc. Vì chỉ có niềm tin và sức mạnh của dân tộc mới giải quyết được những vấn đề đang cản bước tiến của dân tộc Việt Nam hiện nay.

Cá nhân tôi rất vinh dự được mời trong vai trò Chủ Tịch HĐCV&YT của LLDTCNTQ và hiện tại các thành viên trong HĐCV&YT đang hoạt động sát cánh với HĐĐHTU để phát triển sự lớn mạnh và đi đúng đường hướng của LLDTCNTQ.

Là một người Việt Nam tôi có bổn phận làm hết mọi cách để yểm trợ cho LLDTCNTQ là một tổ chức chân chính, trong cố gắng vận dụng sức mạnh của dân tộc chống ngoại xâm trước tai họa mất nước đang gần kề.

Là một Linh mục, tôi có bổn phận cố vấn trong việc gìn giữ tính trong sáng, đề cao tính lương thiện để tạo được niềm tin trong lòng dân tộc đúng như tên gọi của tổ chức: LLDTCNTQ. Tôi ước mong sẽ có nhiều người thành tâm thiện chí ở khắp nơi, hãy vì quyền lợi tối thượng của dân tộc mà đóng góp vào cuộc vận động lớn lao này. Việc làm đơn giản trước tiên là hãy đón nghe và giới thiệu ĐPTĐLSN cho những người chưa biết.

Xin trân trọng kính chào quý thính giả và đồng bào trong và ngoài nước.

LM Nguyễn Hữu Lễ

Phát biểu của LS Lê Thị Công Nhân ngày 15/05/2011

Khi tôi biết được thông tin này thì thật sự có Chúa chứng giám, tôi vui mừng khôn xiết bởi vì tôi thấy làm người trong nước thì tôi thấy họ quan tâm nhất là vấn đề về thông tin. Ở trong nước, quý vị biết có 700 tờ báo nhưng chúng tôi gần như không biết một cái gì, toàn những thông tin lè trái. Trừ khi những thông tin nào đó ở một mức độ nào đấy được ban Tuyên giáo trung ương tức là nhà cầm quyền CSVN người ta cho phép đăng thì may

ra chúng tôi mới biết, còn nếu không thì hoàn toàn không có. Tôi dám khẳng định như vậy vì nhà tôi có đặt 3 tờ nhật báo, đó là Pháp Luật thành phố, tờ Sức Khỏe Đời Sống của bộ Y tế, và một tờ là Tuổi Trẻ của những tờ báo đó mà hàng ngày nhà tôi đọc. Đọc nhật báo thì rất hiếm có những thông tin như vậy mà nếu có thì viết một cách rất là hạn chế và tôi cảm thấy mình hoàn toàn mù thông tin và thiếu thông tin.

Và khi trong công cuộc đấu tranh dân chủ này, đây là một phê bình nhưng chúng ta phải nhắc lại phê bình này, thì những câu chuyện về truyền thông, thông tin là cực kỳ quan trọng. Quan trọng ở tính chính xác, về sự kịp thời, và đặc biệt là nó liên quan đến an ninh của từng cá nhân, từng tổ chức cũng như toàn bộ phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam nói chung, cũng như đối với người dân Việt Nam.

Lòng tôi cảm thấy rất là biết ơn, rất là vui mừng khi có những người con Việt Nam xa tổ quốc và cuộc sống của họ có thể cũng còn nhiều khó khăn nhưng họ đã hy sinh thời gian, công sức, và tiền bạc để mua được một làn sóng như vậy và tổ chức thu thập thông tin, làm phóng viên, rồi biên tập, làm phát thanh đưa đến người dân những thông tin, những tiếng nói đứng về lẽ phải, về sự thật, và góp phần mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho phong trào đấu tranh dân chủ nói riêng cũng như cho người dân Việt Nam nói chung.

Và những điều như vậy đối với tôi là vô cùng quý giá. Tôi xin phép được gọi các anh chị, những người chủ sở hữu làn sóng, những người biên tập, những người phát thanh là những người yêu nước thật sự, những người đấu tranh thật sự và vô cùng có ý nghĩa. Trước nhất là đối với cá nhân của tôi và tôi tin rằng đối với rất nhiều người khác cũng như vậy.

Và vì thế ngày hôm nay tôi kính chúc quý đài, quý anh chị em, và tất cả mọi người sức khỏe tốt, một tinh thần, ý chí kiên định để chúng ta làm việc tốt hơn, đưa được những thông tin chính xác, kịp thời, và góp phần chia sẻ để làm cho chúng tôi có thêm sự hiểu biết, có thêm sự chia sẻ, có thêm sự an toàn.

Và giống như mỗi người ở một mặt trận và một nơi thì chúng ta có một mối quan hệ rất khăng khít, một sự liên đới rất lớn. Trong công việc của chúng ta làm, những người trong một số phận như chúng ta về mặt chính trị và đối với quê hương Việt Nam.

Tôi mong rằng làn sóng sẽ tồn tại thật là lâu và gặt hái được nhiều sự thành công. Mà thành công trước nhất, nói một cách nôm na và hơi buồn cười đó là: "đây sẽ là một trong những làn sóng mà bị nhà cầm quyền Việt Nam chú ý đến thật là nhiều". Bởi vì thật sự thì họ sẽ quan tâm rất nhiều đến những làn sóng, những đài mà gây cho họ nhiều khó khăn. Điều này thì tôi dám công nhận là ở Việt Nam có kiểu như vậy. Còn nếu mà các bạn được ve vuốt, các bạn được tạo mọi điều kiện thì e rằng đôi khi chúng ta cũng phải xem xét lại một chút.

Một lần nữa xin cảm ơn quý đài và quý thính giả đã dành thời gian cho tôi.

LS Lê Thị Công Nhân

Phát biểu của nhà báo Nguyễn Minh Cần

Dân tộc ta hiện đang đứng trước hiểm họa mất nước, thế mà những người cầm quyền nước ta vì muốn duy trì sự thống trị của họ nên cứ thi hành chính sách nhu nhược, dựa dẫm, thậm chí thuận phục ngoại bang đang lấn chiếm nước ta. Chẳng những thế, họ còn ra sức đàn áp giới trẻ yêu nước đứng lên bảo vệ tổ quốc, đàn áp phong trào đòi tự do, dân chủ, đàn áp các tín đồ đòi tự do tôn giáo, đàn áp công nhân đòi quyền lợi, và các dân tộc thiểu số đòi quyền sống như vụ đàn áp dân tộc Hmong vừa vùng lên hôm 30/4/2011 vừa rồi. Các nhà cầm quyền che dấu sự thật, lừa bịp dân chúng, cho nên đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI bắt đầu phát thanh từ hôm nay là một tin mừng cho những ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà vì đài sẽ góp thêm một tiếng nói sự thật xua tan lừa bịp và dối trá.

Nguyễn Minh Cần

Phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Bích

Chúng tôi là Nguyễn Ngọc Bích thuộc Tổ Chức Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, như một người đã đấu tranh nhiều năm cho dân chủ, tự do, và nhân quyền ở Việt Nam thì chúng tôi xin hoan nghênh và chúc mừng đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI đã có sáng kiến phát thanh ở trong nước, đưa những tin tức chính xác về đất nước cũng như là đưa ra lý tưởng tự do, dân chủ, và nhân quyền là con đường bắt buộc sẽ phải đi của một nước Việt Nam trong tương lai. Như chúng ta thấy kinh nghiệm của Đông Âu, cũng như kinh nghiệm của Bắc Phi, và của Trung Đông thì làn gió dân chủ tất yếu sẽ đến với Á Đông dù như là muộn màng, thành thử ra dân tộc Việt Nam sau bao nhiêu năm bị nằm dưới chính quyền bạo tàn của người cộng sản thì thế nào tuổi trẻ Việt Nam cũng sẽ đứng lên ĐÁP LỜI SÔNG NÚI để đem lại tự do, dân chủ, và nhân quyền trong tương lai cho toàn dân. Nghĩa là khoảng 100 triệu dân Việt Nam không những ở trong nước mà cũng sẽ được sự tham gia của đồng bào ở hải ngoại vì lúc bấy giờ thì lòng dân sẽ được thống nhất hoàn toàn.

Nguyễn Ngọc Bích

Phát biểu của Tu Sĩ Huỳnh Huệ Thọ tại Bạc Liêu

Nói chung là ở Việt Nam thông tin hai chiều không có, cho nên ở đây việc thông tin bị bưng bít, những thông tin sự thật thì người ta rất là khao khát, cho nên nếu được nguồn

thông tin của đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI thì người dân ở nơi đây nói chung rất là khao khát và nói riêng người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cũng như tất cả các giới, thì tôi nghĩ rằng đây là một hân hoan, phấn khởi của họ khi mà được có đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI như thế này, còn riêng bản thân tôi nếu được có đài phát thanh như thế này thì ở đây mình sẽ nghe được thông tin hai chiều cho nó rõ rệt sự thật cho đúng với lời Phật dạy là mình nghe cái gì phải nghe chính tiết, nên đây là niềm vui của toàn dân nói chung và nói riêng ở đây là bản thân chúng tôi.

Tu Sĩ Huỳnh Huệ Thọ

Nguồn: Internet E-mail

*Đăng ngày Chủ Nhật, MAY 15th, 2011
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*